

Số: 670/STTTT-TTBCXB
V/v Tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia
đình; Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày
05/3/2019 của Chính phủ.

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 5 năm 2019

Kính gửi:

- Báo Lạng Sơn;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-BCĐ ngày 10/5/2019 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh về việc triển khai “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị:

1. Tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGD) như Luật PCBLGD; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống mua bán người... nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đối với công tác PCBLGD, từ đó góp phần xây dựng đời sống lành mạnh cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước.

Tăng thời lượng phát sóng, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, kế hoạch tuyên truyền về PCBLGD. Phản ánh hoạt động của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác PCBLGD. Biểu dương những tấm gương điển hình trong xây dựng gia đình hạnh phúc, PCBLGD, đồng thời phê phán những biểu hiện tiêu cực trái với những giá trị truyền thống tốt đẹp trong gia đình.

2. Tuyên truyền Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều

của Luật nuôi con nuôi và các văn bản khác có liên quan như: Luật Nuôi con nuôi 2010; Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới... Thông qua đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về việc nuôi con nuôi, góp phần bảo đảm việc cho trẻ em làm con nuôi được thực hiện trên tinh thần nhân đạo, vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ, minh bạch, góp phần đấu tranh phòng chống hiện tượng mua bán trẻ em làm con nuôi hoặc lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi.

Giới thiệu, làm rõ những điểm mới cần chú ý của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP so với những quy định trước đây. Tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa nhân đạo và chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác giải quyết nuôi con nuôi, đảm bảo cho người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc đăng ký nuôi con nuôi, các quyền và nghĩa vụ của người nhận nuôi và người được nhận làm con nuôi được pháp luật bảo vệ khi việc nuôi con nuôi được đăng ký trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thường xuyên thông tin hoàn cảnh những trẻ em có nhu cầu tìm gia đình thay thế tại các cơ sở nuôi dưỡng, cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập được thành lập hợp pháp và có uy tín trên địa bàn địa tỉnh. Phản ánh tình hình triển khai cũng như kết quả thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. Biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể điển hình, các địa phương thực hiện tốt công tác giải quyết nuôi con nuôi.

3. Tuyên truyền Công văn số 4291/VPCP-NN ngày 20/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài Truyền thanh cấp xã tuyên truyền các nội dung nêu trên./.

(Công văn số 4291/VPCP-NN được gửi kèm trên eOffice và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở, mục Văn bản chỉ đạo điều hành)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm CNTT&TT (Đăng tải);
- Lưu: VT, TTBCXB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Hải Yến